



ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

MAEJO UNIVERSITY NEWSRELEASE

02075



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.0-5387-3046-7

เชียงใหม่ NEWS & ทีวี
ประจำวันจันทร์...12...เดือน...๘...พ.ศ...52

การจัดงาน 35 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคมนี้ ณ คณะผลิตฯ แม่โจ้ เชียงใหม่ แม้จะไม่ถล่มการลงทุนสร้าง แต่ในความเรียบง่ายนั้น แนนหนักในเนื้อหาสาระ คงความเป็น “แม่โจ้ ชาวดิน” สมบูรณ์แบบ

งาน 35 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร เสริมสร้างเศรษฐกิจไทย ปาตรงไปไปที่การมุ่งหวัง จะเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ ทางเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในวาระสำคัญนี้ และยังเป็นการเสริมสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งการ เผยแพร่ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ เป็นการเสริมสร้างและให้โอกาสนักศึกษา ในประสบการณ์ตรงที่จะนำเสนอและถ่ายทอด

35 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร



ม.แม่โจ้ เชียงใหม่



ภายในงานมีการจัดแสดงความรู้ด้านการเกษตร, มีการประกวดพืชผักต่างๆ และมีการออกร้านจำหน่ายพันธุ์พืชคุณภาพด้วย



เทคโนโลยีวิชาการความรู้ต่างๆที่ศึกษา เล่าเรียนมาสู่ ชุมชน โดยเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯอีกช่องทางหนึ่งด้วย
ประการต่อมา ในงานครบรอบ 35 ปีของคณะผลิตฯ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ จากรุ่นสู่รุ่น หล่อหลอมรวมรอยใจสานพลังเป็นหนึ่งเดียว ในกิจกรรมที่คณะฯได้จัดขึ้น
กิจกรรมภายในงาน ซึ่งจัดกันระหว่าง 9-13 ธันวาคม 2552 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตรฯ มีทั้งการประชุมทางวิชาการ นิทรรศการความรู้ด้าน

ต่างๆ การประกวดพืช สัตว์ การเปิดฝึกอบรม การประกวดนวัตกรรมความก้าวหน้าทางด้านเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการกลางแจ้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมประมง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น
สำหรับผู้ชื่นชอบ การประกวดกล้วยไม้, ไม้ใบ, นกกรงหัวจุก พร้อมกิจกรรมภาคบันเทิงละลานตา ฟรุ้งฟริ้งสุดท้าย ขออย่า ขอ-บอกว่า ถ้าพลาดงานนี้ จะเสียดาย เสียใจไปอีกนาน เพราะงานดี ๆ คับคุณภาพ “ชายตรง โดนใจ เข้าถึง เข้าใจ” ว่า ผู้มางานนี้จะได้อะไรกลับไป” นานๆที “แม่โจ้” จะสร้างสรรคขึ้นมาได้ ฟรุ้งฟริ้งมีโอกาสนะ แวะเวียนไปนะ!!!ครับ
ดี๊! ชาวไทย....siri@chiangmainews.co.th